



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า

Naow Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 5 มิถุนายน 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13192

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 36.15 Ad Value: 32,535

PRValue (x3): 97,605

คลิ๊ป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.เซ็นขายยางจีนเดือนละ5พันตัน ประเดิมส่งลอตแรกมิถุนายน-

กยท.เซ็นขายยางจีนเดือนละ5พันตัน ประเดิมส่งลอตแรกมิถุนายน-เล็งหลัง6เดือนเจรจาเพิ่มปริมาณ

นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ซื้อขายยางแท่ง STR 20 หรือ ยางคอมปาวด์ ตามมาตรฐานสากล กับ บริษัทเหินฟง รับเบอร์ อินดัสเทรียล จำกัด จากประเทศจีน เดือนละ 5,040 ตัน โดยจะทำการส่งมอบลอตแรกปลายเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งการลงนามซื้อขายยางครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการขยายตลาดยางของไทยในประเทศจีน และช่วยผลักดันให้ราคายางของไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น เพราะจะช่วยดูดซับเพิ่มปริมาณความต้องการยางในฤดูกาลเปิดกรีตที่จะถึงนี้

สำหรับบริษัทเหินฟง เป็นผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศจีน มีความต้องการใช้ยางวันละประมาณ 30,000 ตัน ดังนั้นในอนาคตหลังจากการซื้อขายผ่านไป 6-8 เดือน กยท.อาจจะมีการเจรจาการปรับเพิ่มปริมาณในการ



ธีรวัช สุขสะอาด

ซื้อขาย เพราะในเครือกลุ่มบริษัทเหินฟงที่อยู่ในมณฑลซานตงมีมากถึง 45 บริษัท และมีความต้องการใช้ยางรวมกันปีละไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านตัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศไทย

มีศักยภาพในการผลิตยางแท่ง STR 20 ที่ได้มาตรฐานสากลมากน้อยแค่ไหน

“การลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายยางแท่ง STR 20 ครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางและ

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถขายยางได้ในราคาที่ยุติธรรม ไม่ผ่านคนกลาง เพราะ กยท.จะเป็นผู้รวบรวมและคัดเลือกยางไม่ว่าจะเป็นยางก้อนถ้วย หรือยางประเภทอื่นๆ ที่มีคุณภาพจากเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. เพื่อนำมาแปรรูปเป็นยางแท่ง STR 20 ที่โรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ กยท. แต่ถ้ามีปริมาณความต้องการมากขึ้น ก็จะเปิดรับซื้อจากสถาบันเกษตรกรที่มีโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 ที่จะเข้าร่วมโครงการภายใต้การรับรองของ กยท.ด้วย”

นายธีรวัช กล่าว

ด้าน Mr.SHUO LU ประธานกรรมการ บริษัท เหินฟง รับเบอร์ อินดัสเทรียล จำกัด กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายยางกับ กยท.ในครั้งนี้ เพราะบริษัทมีความมั่นใจในศักยภาพของกยท.ที่จะสามารถจัดหาของคุณภาพส่งให้บริษัทได้ตามที่ต้องการ อันจะนำไปสู่การร่วมดำเนินธุรกิจซื้อขายยางที่ดีต่อไปในอนาคต ซึ่งในปีที่ผ่านมาประเทศจีนนำเข้ายางจากประเทศต่างๆ กว่า 4.8 ล้านตัน โดยนำเข้าจากประเทศไทยในปริมาณมากที่สุด ทั้งนี้ในปัจจุบัน ทางบริษัทใช้ยางเพื่อผลิตยางล้อประมาณ 30,000 ตัน/วัน คาดว่าปีนี้ผลิตล้อยางได้ 800,000 เส้น และยางสำหรับรถเล็กอีกประมาณ 300,000 เส้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

กรอบบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/-

วันที่: จันทร์ 5 มิถุนายน 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24707

หน้า: 22(บน)

Col.Inch: 60.42 Ad Value: 132,924

PRValue (x3): 398,772

คลิ๊ป: ลีลี

คอลัมน์: ตลาดเกษตร: ราคายางพาราเริ่มขยับ



ต้นยางพาราของไทย



ยาง TR 20

ราคายางพาราเริ่มขยับ



ตลาดเกษตร



ยางพารารอบวัน



ยางแผ่นเอกรรณก่อนการส่งออก



ล้อรถยนต์ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ

สถานการณ์ตลาดและราคายางพาราในปัจจุบัน จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น แต่ค่อนข้างผันผวน โดยเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบๆ ราคายางแผ่นดิบเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 87-71 บาท และยางแผ่นรมควันชั้น 3 กิโลกรัมละ 70-75 บาท

และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมทุนยางพาราแห่งประเทศไทย จำกัด (IRC๐) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ที่สุดของโลก 3 ประเทศคือประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยมีผลผลิตรวมกันประมาณร้อยละ 70 ของยางธรรมชาติทั้งหมดในโลกในครั้งล่าสุด ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ นั้น ได้มีข้อสรุปว่า แนวโน้มทางด้านราคายางพาราในปัจจุบันยังไม่สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริง

นายธีรช สุขสะอาด ผู้จัดการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ IRC๐ กล่าวว่า เมื่อพิจารณาปัจจัยพื้นฐานในเชิงบวก ณ ปัจจุบัน น่าจะทำให้ราคามีการปรับตัวสูงขึ้น และที่ 8๐ บาทต่อกิโลกรัมได้ แต่จะมีการแกว่งตัว ไม่สอดคล้องกับปริมาณของยางและความต้องการของตลาด เพราะการเก็งกำไรจากการสร้างกระแสให้ราคาขึ้นลงในเชิงข่าวโดยไม่สนใจปัจจัยพื้นฐานน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคายางแกว่งตัวในขณะนี้ เพราะหากมองถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเลขที่สำคัญๆ ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ ทั้งราคามันนิง ดัชนีในเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์ และยางสังเคราะห์ มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก แต่ในตลาดยางกลับพบว่ามีการแกว่งตัวสูงถึงร้อยละ 16.6



ผู้บริหารของยางพาราแห่งประเทศไทยและต่างประเทศ

และเมื่อตลาดที่มีการเก็งกำไรค่อนข้างสูง ก็สะท้อนให้เห็นถึงระดับราคาที่ไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ประกอบการ ดังนั้นจึงมีความพยายามจะผลักดันการซื้อขายของยางไปสู่ตลาดการซื้อขายแบบส่งมอบ แทนที่จะเป็นการส่งไปสู่ตลาดเก็งกำไร เป็นทางเลือกให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อลดความเสี่ยงจากการเก็งกำไร ซึ่งในปัจจุบันตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (RRM) มีความพร้อมแล้ว เพียงแต่พยายามผลักดันให้มีความเข้มแข็งขึ้นให้มากที่สุด ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาการเก็งกำไรได้ในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถสร้างความเข้มแข็งมากขึ้น และเพื่อกำกับควบคุมให้ราคายางมีความเสถียรภาพให้มากขึ้น อาจมีการประกาศใช้แนวทางเรื่องของ “การควบคุมปริมาณการส่งออก” เป็นครั้งที่ 5 ออกมาใช้ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับการเห็นชอบจากรัฐบาลของทั้ง 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ก่อน ซึ่งการใช้การควบคุมปริมาณการส่งออกใช้มาแล้วในปีที่ผ่านมา และได้ผลในส่วนของราคาก่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแนวทางที่

จะนำกลับมาใช้ควบคุมเพื่อให้อายุยางไม่แกว่งตัวมากเกินไปได้

ในส่วนของประเทศไทยคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ยังได้ขยายเวลาโครงการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินหมุนเวียนให้สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการได้สิ้นสุดไปแล้ว เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ผ่านมา แต่มีการขยายระยะเวลาเพื่อให้สถาบันเกษตรกรบางส่วนได้คืนเงินให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ครบทั้งหมด 2.โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา รวม 850,000 ครัวเรือน ยังเหลือเกษตรกรอีก 11,000 ครัวเรือนอยู่ในขั้นตอนดำเนินการ จึงขยายโครงการนี้ออกไปอีก 90 วัน

3.โครงการพัฒนาเสถียรภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลค่าให้กับชาวสวนยางเสถียรภาพราคายาง ได้ขยายออกไปสิ้นสุดเดือน พ.ค. 2563 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับการทำบัญชีและตรวจบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ 4. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ขยายระยะเวลาไปเป็น พ.ค. 2560- เม.ย. 2562 โครงการนี้จะขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มี

รหัสข่าว: C-170605035124

หน้า: 1/2



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/-

วันที่: จันทร์ 5 มิถุนายน 2560

ปีที่: -

ฉบับที่: 24707

หน้า: 22(บน)

Col.Inch: 60.42 Ad Value: 132,924

PRValue (x3): 398,772

ศิลปิน: ลีลี

คอลัมน์: ตลาดเกษตร: ราคายางพาราเริ่มขยับ

สภาพล่องในการจัดซื้อยางดิบเพื่อใช้ในการผลิตในภาคอุตสาหกรรม โดยรัฐบาลจะช่วยเหลือสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารในอัตราไม่เกินร้อยละ 3

ทั้งปัจจัยพื้นฐาน และมาตรการของภาครัฐ ที่นำมาใช้ ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ ทำให้กรีดยางได้น้อยลง น่าจะส่งผลต่อราคาขางที่สูงขึ้น ซึ่งจะเพิ่มขึ้นอย่างแผ่รวมคว้นชั้น 3 ก็ปรับตัวขึ้นที่ประมาณ 72 บาทต่อกิโลกรัม มากกว่าต้นทุนการผลิตยางของเกษตรกรที่อยู่ประมาณ 50-55 บาทต่อกิโลกรัม

แต่จะขึ้นถึง 80 บาทต่อกิโลกรัมหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไป.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

กรอบบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: อังคาร 6 มิถุนายน 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24708

Col.Inch: 34.84 Ad Value: 76,648

หัวข้อข่าว: กยท.จับมือเหินฟงลงนามซื้อขายยางนําร่องเดือนละ 5,000 ตัน

หน้า: 22 (ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 229,944

ศิลปิน: ลีลี

กยท.จับมือเหินฟงลงนามซื้อขายยางนําร่องเดือนละ 5,000 ตัน

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายยางแท่ง STR 20 หรือยางคอมปาวด์ตามมาตรฐานสากล กับ บริษัท เหินฟง รัมเบอร์ อินดัสเทรียล จำกัด จากประเทศจีน เดือนละ 5,040 ตัน



กับ กยท. เพื่อนํามาแปรรูปเป็นยางแท่ง STR 20 ที่โรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ กยท. แต่ถ้ามียุทธศาสตร์ความต้องการมากขึ้น ก็จะไปรับซื้อจากสถาบันเกษตรกรที่มีโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 ที่จะเข้าร่วมโครงการภายใต้การรับรองของ กยท. ด้วย” ผู้ว่าการ

โดยจะทำการส่งมอบลดแลกในปลาย กยท. กล่าว

เดือนมิถุนายน 2560 นี้ ซึ่งเป็นการขยายตลาดยางของไทยในประเทศจีน และช่วยผลักดันให้ราคายางของไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น สำหรับบริษัทเหินฟง เป็นผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ใน 3 ของประเทศจีน มีความต้องการใช้ยางวันละประมาณ 30,000 ตัน ดังนั้นในอนาคตหลังจากการซื้อขายผ่านไป 6-8 เดือน กยท. อาจจะมีการเจรจาในการปรับเพิ่มปริมาณในการซื้อขาย เพราะในเครือกลุ่มบริษัทเหินฟง ที่อยู่ในมณฑลซานตง มีมากถึง 45 บริษัท และมีความต้องการใช้ยางรวมกันปีละไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านตัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศไทย มีศักยภาพในการผลิตยางแท่ง STR 20 ที่ได้มาตรฐานสากลมากขึ้นหรือไม่

“การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างยิ่งที่จะขายยางได้ในราคาที่ยุติธรรม ไม่ผ่านคนกลาง เพราะ กยท. จะเป็นผู้รวบรวม และคัดเลือกยาง ไม่ว่าจะเป็นยางก้อนถ้วย หรือยางประเภทอื่น ๆ ที่มีคุณภาพจากเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน

Mr.SHUO LU ประธานกรรมการบริษัท เหินฟง รัมเบอร์ อินดัสเทรียล จำกัด เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมาประเทศจีนนำเข้ายางจากประเทศต่าง ๆ กว่า 4.8 ล้านตัน โดยนำเข้าจากประเทศไทยในปริมาณมากที่สุดในปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้ยางเพื่อผลิตยางล้อประมาณ 30,000 ตันต่อวัน คาดว่าปีนี้ผลิตยางได้ 800,000 เส้น และยางสำหรับรถเล็ก อีกประมาณ 300,000 เส้น

ทางด้านนายสังข์ เวิน ทวดห้อย กรรมการ กยท. ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง กล่าวว่าการลงนามครั้งนี้จะเป็นผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยางที่จะขายยางได้ในราคาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ยางได้มาตรฐานสากล เกษตรกรจะต้องให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ

และต้องดูแลและควบคุมคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐานของยางพาราไทย ภายใต้นโยบายของตลาด ซึ่งจะก่อให้เกิดการซื้อขายและทำธุรกิจร่วมกันได้อย่างยาวนานและยั่งยืน.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สำนักข่าวไทย <http://www.tnamcot.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09:36

หัวข้อข่าว: กยท.โต้ข่าวลือต่างชาติไม่รับซื้อยาง

Rating: ★☆☆☆☆

Site Value: 5,000

PRValue (x1) : 5,000



กยท.โต้ข่าวลือต่างชาติไม่รับซื้อยาง



เศรษฐกิจ 2 มิ.ย. 2017 16:09:44

กรุงเทพฯ 2 มิ.ย. — กยท.โต้ข่าวลือบริษัทยางล้อต่างประเทศไม่รับซื้อยางไม่เป็นเรื่องจริง ย้ำยางพาราไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลก

นายธีชัย สุภะอาด ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องบริษัทยางล้อต่างประเทศจะไม่ซื้อยางแผ่นของไทย เพราะคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ว่า ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราอย่าตื่นตระหนกกับข่าวดังกล่าว เบื้องต้นตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าไม่เป็นความจริง เพราะบริษัทฯ ยังเปิดรับซื้อยางจากเกษตรกรตามปกติ แต่ยางของเกษตรกรบางส่วนขาดความยืดหยุ่น ซึ่งเกิดจากกรรมวิธีการผลิตไม่ถูกต้อง เช่น เปิดกรีดยังอ่อน ใช้สารเร่งน้ำยาง ใช้สารจับตัวที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือการเจาะจนน้ำมากเกินไป เนื่องจากเมื่อเริ่มฤดูกาลเปิดกรีดยังมีน้ำยางสดจากการเปิดกรีดยังอ่อน อาจจะมีสารที่ไม่ใช่ยางสูงขึ้นบ้างเล็กน้อยขึ้นกับสภาพต้นยางที่แตกต่างกัน และน้ำยางสดช่วงแรกของการเปิดกรีดยังมีความอ่อนตัวเริ่มแรก แต่ค่าความหนืดเฉลี่ยมากกว่า 65 ซึ่งยังสูงกว่ามาตรฐานยางแท่งเอสอาร์ 20

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตยางแผ่นชั้นดี หรือการผลิตยางชนิดอื่น ๆ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน โดยสามารถรับข้อมูลที่ถูกต้องได้จาก กยท.ทั้ง 80 สาขาทั่วประเทศ และขอให้ผู้ส่งต่อข้อมูลผ่านเครือข่ายออนไลน์ใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร

ขณะที่ราคายางปรับตัวลดลงต่อเนื่องช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดจากตลาดซื้อขายล่วงหน้าทั้งตลาดโคตเคียว (TOCOM) และ ตลาดเซียงไฮ้ (SHEF) ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน การแข็งค่าของค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ราคาน้ำมันลดลง และการคาดการณ์สต็อกยางของประเทศจีนที่ยังไม่ชัดเจน ขณะที่ราคายางภายในประเทศมีแนวโน้มจะอยู่ในกรอบ 60 – 70 บาทต่อกิโลกรัม และการส่งออกยางพาราครั้งนี้หลังยังมีทิศทางสดใส โดยจะมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มสัดส่วนการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก ซึ่งเชื่อมั่นว่าคุณภาพยางพาราไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก แม้ว่าจะมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดอย่างประเทศกัมพูชาก็ตาม

นางปรีดีเปรม ทัศนกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ฤดูกาลผลิตในยางแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศของพื้นที่นั้น ซึ่งเกษตรกรจะหยุดกรีดยังประมาณ 2-4 เดือน และเมื่อเริ่มเปิดกรีดยัง น้ำยางสดจากการเปิดกรีดยังแรกอาจมีสารที่ไม่ใช่ยางสูงขึ้นบ้าง ขึ้นอยู่กับสภาพต้นยางที่แตกต่างกันและอาจส่งผลให้น้ำยางเสียสภาพเร็วกว่าปกติ ประกอบกับเกษตรกรบางรายผลิตยางแผ่นดิบไม่ตรงตามหลักวิชาการ ทำให้คุณสมบัติทางกายภาพลดลง อย่างไรก็ตาม จากการเก็บข้อมูลการทำยางแผ่นของกลุ่มเกษตรกรภาคใต้ 24 กลุ่ม เป็นเวลา 1 ปี พบว่า น้ำยางสดช่วงแรกของการเปิดกรีดยังมีความอ่อนตัวเริ่มแรกหรือค่า PO อยู่ในช่วง 35-40 ค่าความหนืดขณะนี้เฉลี่ยมากกว่า 65 ทั้งนี้ การรักษาสภาพน้ำยางสดเพื่อนำมาใช้ในการผลิตยางแผ่นต้องทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเท่านั้น จากนั้นต้นยางจะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อกรีดยังได้ประมาณ 5-7 วัน

นางปรีดีเปรม กล่าวว่า การทำยางแผ่นดิบทั่วไปของเกษตรกรที่มีสวนยางขนาดเล็กมักจะผลิตยางในตะกวดหรือใช้ตะกวดสำหรับสวนขนาดใหญ่หรือเป็นกลุ่มสหกรณ์ที่รวบรวมน้ำยางครั้งละปริมาณมากๆ การเจาะจนน้ำและน้ำยางในสัดส่วนที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญ รวมทั้งการใช้กรดตามคำแนะนำด้วย ไม่ว่าจะทำยางในตะกวดหรือตะกวดคัมจะได้อย่างแผ่นที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน ส่วนยางที่ขาดง่ายไม่สปริง หมายถึงขาดความยืดหยุ่น อาจพบบ้างจากกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ถูกต้อง เช่น เปิดกรีดยังที่ยังอ่อน ใช้สารเร่งน้ำยาง หรือการไม่ใช้กรดฟอสฟอริกในการจับตัว เป็นต้น แต่ปัญหาที่พบบ่อยมากเมื่อเทียบกับคุณภาพยางในภาพรวม - สำนักข่าวไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

TNN 24 <http://www.tnnthailand.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09:35

หัวข้อข่าว: กยท.ปิดข่าวบริษัทยางล้อต่างประเทศไม่รับซื้อยางแผ่นไทย

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 30,000



กยท.ปิดข่าวบริษัทยางล้อต่างประเทศไม่รับซื้อยางแผ่นไทย แจงราคาร่วงตามค่าเงิน และราคาน้ำมัน

วันนี้ (2 มิ.ย. 60) นายธีรชัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ตลาดซื้อขายยางล่วงหน้า ทั้งตลาดโคเกียว (TOCOM) และ ตลาดเซี่ยงไฮ้ (SHEF) ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมัน ที่ลดลง และการคาดการณ์เรื่องสต็อกยางของประเทศจีน ส่งผลให้ราคายางปรับตัวลดลงต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่สำหรับข่าวลือเรื่อง บริษัทยางล้อต่างประเทศจะไม่ซื้อยางแผ่นของไทย เพราะคุณภาพไม่ได้มาตรฐานนั้น ตามที่ได้ตรวจสอบข้อมูลและสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่าไม่เป็นความจริงทั้งหมด เพราะทางบริษัทฯ ยังเปิดรับซื้อยางจากเกษตรกรตามปกติ แต่แรงกดดันให้เร่งแก้ไขปัญหายางขาดความยืดหยุ่น ซึ่งอาจพบบ้างจากกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ถูกต้อง เช่น เปิดกรีดยางในช่วงที่ยางอ่อน ใช้สารเร่งน้ำยาง ใช้สารจับตัวที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือ การเจือจางน้ำมันมากเกินไป เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ปัญหานี้พบน้อยมากเมื่อเทียบกับคุณภาพยางในภาพรวม เพราะเมื่อเริ่มฤดูกาลเปิดกรีดยางใหม่ น้ำยางสดจากการเปิดกรีดยางครั้งแรก อาจจะมีสารที่ไม่ใช่ยางสูงขึ้นบ้างเล็กน้อยขึ้นกับสภาพต้นยางที่แตกต่างกัน และน้ำยางสดในช่วงแรกของการเปิด กรีดยางมีความอ่อนตัวเริ่มแรก แต่ค่าความหนืด (MOONEY) เฉลี่ยมากกว่า 65 ซึ่งก็ยิ่งสูงกว่ามาตรฐานยางแห่งเอสทีอาร์ 20 ถ้าหากเกษตรกรมีการผลิตยางแผ่นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือตามคำแนะนำของฝ่ายวิชาการของ กยท.ก็จะทำให้ได้ยางที่มีความยืดหยุ่นดี ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูกาลเปิดกรีดยางใหม่ก็ตาม

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ให้ความสำคัญกับกระบวนการการผลิตยางแผ่นชนิดดี หรือการผลิตยางชนิดอื่นๆ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน โดยสามารถรับข้อมูลที่ถูกต้องได้จาก กยท. ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน และขอให้ผู้ส่งต่อข้อมูลผ่านเครือข่ายออนไลน์ ใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร โดยไม่ตื่นตระหนกไปกับข่าวการไม่รับซื้อยางดังกล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

AC NEWS <http://www.acnews.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 07:38

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท.แจ้งราคายางร่วงผลจากค่าเงิน ราคาน้ำมันที่ลดลง และสต็อกยางของจีน

กยท.แจ้งราคายางร่วงผลจากค่าเงิน ราคาน้ำมันที่ลดลง และสต็อกยางของจีน



กยท. เผยสาเหตุราคายางที่มีการปรับลดลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อม แจ้งประเด็นกระแสข่าวลือการไม่รับซื้อยางแผ่นในพื้นที่ภาคใต้ ย้ำ ภาคเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เน้นให้ความสำคัญกระบวนการการผลิตยางแผ่นชั้นดี หรือการผลิตยางชนิดอื่นๆ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน เพราะยางพารายังคงเป็นสินค้าเกษตรที่ตลาดโลกมีความต้องการสูง

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ให้สัมภาษณ์ว่า "ตลาดซื้อขายยางล่วงหน้าทั้งตลาดโตเกียว (TOCOM) และ ตลาดเซี่ยงไฮ้ (SHEF) ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมันที่ลดลง และการคาดการณ์เรื่องสต็อกยางของประเทศจีน ส่งผลให้ราคายางปรับตัวลดลงต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่สำหรับชาวลือเรื่อง บริษัทยางล้อต่างประเทศจะไม่ซื้อยางแผ่นของไทย เพราะคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ตามที่ได้ตรวจสอบข้อมูลและสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่าไม่เป็นความจริงทั้งหมด เพราะทางบริษัทฯ ยังเปิดรับซื้อยางจากเกษตรกรตามปกติ แต่แรงกดดันให้เร่งแก้ไขปัญหาขาดความยืดหยุ่น

ซึ่งอาจพบบ้างจากกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ถูกต้อง เช่น เปิดกรีตในขณะที่ยางอ่อน ใช้สารเร่งน้ำยาง ใช้สารจับตัวที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือการเจือจางน้ำมันมากเกินไป เป็นต้น แต่ปัญหานี้พบน้อยมากเมื่อเทียบกับคุณภาพยางในภาพรวม เพราะเมื่อเริ่มฤดูกาลเปิดกรีตใหม่ น้ำยางสดจากการเปิดกรีตในครั้งแรก อาจจะมีสารที่ไม่ใช่ยางสูงขึ้นบ้างเล็กน้อยขึ้นกับสภาพต้นยางที่แตกต่างกัน และน้ำยางสดในช่วงแรกของการเปิด กรีตมีค่าความอ่อนตัวเริ่มแรก แต่ค่าความหนืด (MOONEY) เฉลี่ยมากกว่า 65 ซึ่งก็ยิ่งสูงกว่ามาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ 20 ถ้าหากเกษตรกรมีการผลิตยางแผ่นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือ ตามคำแนะนำ ของฝ่ายวิชาการของ กยท. ก็จะทำให้ได้ยางที่มีความยืดหยุ่นดี ถึงแม้ว่าจะในช่วงฤดูกาลเปิดกรีตยางใหม่ก็ตาม



“ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ให้ความสำคัญกับกระบวนการการผลิตยางแผ่นชั้นดี หรือการผลิตยางชนิดอื่นๆ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน โดยสามารถรับข้อมูลที่ถูกต้องได้จาก กยท. ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน และขอให้ผู้ส่งต่อข้อมูลผ่านเครือข่ายออนไลน์ ใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร โดยไม่ตื่นตระหนกไปกับข่าวการไม่รับซื้อยางดังกล่าว” ดร.ธีธัช กล่าว

ด้านนางปรดีเปรม ทศนกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ฤดูกาลผลผลิตใบยางของแต่ละพื้นที่ในประเทศจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศของพื้นที่นั้น ซึ่งเกษตรกรจะหยุดกรีตประมาณ 2-4 เดือน และเมื่อเริ่มเปิดกรีต น้ำยางสดจากการเปิดกรีตในครั้งแรกอาจมีสารที่ไม่ใช่ยางสูงขึ้นบ้าง ขึ้นอยู่กับสภาพต้นยางที่แตกต่างกันและอาจส่งผลให้น้ำยางเสียสภาพเร็วกว่าปกติได้ ประกอบกับเกษตรกรบางรายผลิตยางแผ่นดิบไม่ตรงตามหลักวิชาการ ทำให้คุณสมบัติทางกายภาพลดลงได้



แต่อย่างไรก็ตาม จากการเก็บข้อมูลการทำยางแผ่นของกลุ่มเกษตรกรในภาคใต้ จำนวน 24 กลุ่ม เป็นเวลา 1 ปี พบว่า น้ำยางสดในช่วงแรกของการเปิดกรีดยะค่าความอ่อนตัวเริ่มแรกหรือค่า PO อยู่ในช่วง 35-40 ค่าความหนืดขณะนี้เฉลี่ยมากกว่า 65 ทั้งนี้ การรักษาสภาพน้ำยางสดเพื่อนำมาใช้ในการผลิตยางแผ่น ต้องทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเท่านั้น จากนั้นต้นยางจะเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อกรีดยางได้ประมาณ 5-7 วัน

นางปรีดีเปรม กว้าเพิ่มเติมว่า ในการทำยางแผ่นดิบโดยทั่วไปของเกษตรกรที่มีสวนยางขนาดเล็ก มักจะผลิตยางในตะกวดหรือใช้ตะกวดดิบ สำหรับสวนขนาดใหญ่หรือเป็นกลุ่มสหกรณ์ที่รวบรวมน้ำยางครั้งละปริมาณมากๆ การเจือจางน้ำและน้ำยางในสัดส่วนที่ถูกต้องเป็นส่วนที่ต้องให้ความสำคัญ รวมทั้งการใช้กรดตามคำแนะนำด้วย ไม่ว่าจะทำยางในตะกวดหรือตะกวดดิบก็ตามจะได้ยางแผ่นที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน ในส่วนยางที่ขาดง่ายไม่สปริง หมายถึงยางขาดความยืดหยุ่น อาจพบบ้างจากกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ถูกต้อง เช่น เปิดกรีดยังอ่อนใช้สารเร่งน้ำยาง หรือการไม่ใช้กรดฟอสฟอริกในการจับตัว เป็นต้น แต่ปัญหานี้พบน้อยมากเมื่อเทียบกับคุณภาพยางในภาพรวม



“ดังนั้น เกษตรกรอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปกับข่าวเรื่องยางไม่สปริงจนเกิดข่าวลือว่า บริษัทยางล้อจะไม่รับซื้อยางแผ่น เพราะหากเกษตรกรมีการผลิตยางแผ่นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการหรือตามคำแนะนำ ก็จะทำให้ได้ยางที่มีความยืดหยุ่นดีถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูกาลเปิดกรีดยางใหม่ก็ตาม ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลคำแนะนำการผลิตยางแผ่นขั้นต้น หรือการผลิตยางแผ่นขั้นต้นอื่นๆ ให้ได้คุณภาพมาตรฐานได้จาก website ที่ www.raot.co.th” นางปรีดีเปรม กล่าวทิ้งท้าย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด <http://www.khaosod.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 08:15

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท. แจงเหตุราคายางร่วง-วอนอย่าตระหนกข่าวลือไม่รับซื้อขาย

กยท. แจงเหตุราคายางร่วง-วอนอย่าตระหนกข่าวลือไม่รับซื้อขาย

วันที่ 2 มิถุนายน 2017 - 15:59 น.

Like 849 Share Tweet



นายอิธิช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ให้สัมภาษณ์สาเหตุราคายางที่มีการปรับลดลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า ตลาดซื้อขายยางล่วงหน้าทั้งตลาดโตเกียว (TOCOM) และ ตลาดเซี่ยงไฮ้ (SHEF) ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมันที่ลดลง และการคาดการณ์เรื่องสต็อกยางของประเทศจีน ส่งผลให้ราคายางปรับตัวลดลงต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

แต่สำหรับข่าวลือเรื่อง บริษัทยางล้อต่างประเทศจะไม่ซื้อขายแผ่นของไทย เพราะคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามที่ได้ตรวจสอบข้อมูลและสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่าไม่เป็นความจริงทั้งหมด เพราะทางบริษัทฯ ยังเปิดรับซื้อขายจากเกษตรกรตามปกติ แต่กรณีให้แรงแก้ไขปัญหายางขาดความยืดหยุ่น ซึ่งอาจพบบ้างจากกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ถูกต้อง เช่น เปิดกรีตในขณะที่ยางอ่อน ใช้สารเร่งน้ำยาง ใช้สารจับตัวที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือการเจือจางน้ำมากเกินไป เป็นต้น

แต่ปัญหานี้พบน้อยมากเมื่อเทียบกับคุณภาพยางในภาพรวม เพราะเมื่อเริ่มฤดูกาลเปิดกรีตใหม่ น้ำยางสดจากการเปิดกรีตในครั้งแรก อาจจะมีสารที่ไม่ใช่ยางสูงขึ้นบ้างเล็กน้อยขึ้นกับสภาพต้นยางที่แตกต่างกัน และน้ำยางสดในช่วงแรกของการเปิด กรีตมีค่าความอ่อนตัวเริ่มแรก แต่ค่าความหนืด (MOONEY) เฉลี่ยมากกว่า 65 ซึ่งก็ยิ่งสูงกว่ามาตรฐานยางแท่งเอสทาร์ 20 ถ้าหากเกษตรกรมีการผลิตยางแผ่นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือ ตามคำแนะนำ ของฝ่ายวิชาการของ กยท. ก็จะทำให้ได้ยางมีความยืดหยุ่นดี ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูกาลเปิดกรีตยางใหม่ก็ตาม

“ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ให้ความสำคัญกับกระบวนการการผลิตยางแผ่นชั้นดี หรือการผลิตยางชนิดอื่นๆ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน โดยสามารถรับข้อมูลที่ถูกต้องได้จาก กยท. ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน และขอให้ผู้ส่งต่อข้อมูลผ่านเครือข่ายออนไลน์ ใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร โดยไม่ตื่นตระหนกไปกับข่าวการไม่รับซื้อขายดังกล่าว” นายอิธิช กล่าวย้ำ

นางปรีดีเปรม ทศนกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ฤดูกาลผลิตใบยางของแต่ละพื้นที่ในประเทศจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศของพื้นที่นั้น ซึ่งเกษตรกรจะหยุดกรีตประมาณ 2-4 เดือน และเมื่อเริ่มเปิดกรีต น้ำยางสดจากการเปิดกรีตในครั้งแรกอาจมีสารที่ไม่ใช่ยางสูงชันบ้าง ชันอยู่กับสภาพต้นยางที่แตกต่างกัน และอาจส่งผลให้น้ำยางเสียสภาพเร็วกว่าปกติได้ ประกอบกับเกษตรกรบางรายผลิตยางแผ่นดิบไม่ตรงตามหลักวิชาการ ทำให้คุณสมบัติทางกายภาพลดลงได้

แต่อย่างไรก็ตาม จากการเก็บข้อมูลการทำยางแผ่นของกลุ่มเกษตรกรในภาคใต้ จำนวน 24 กลุ่ม เป็นเวลา 1 ปี พบว่า น้ำยางสดในช่วงแรกของการเปิดกรีตจะค่าความอ่อนตัวเริ่มแรกหรือค่า PO อยู่ในช่วง 35-40 ค่าความหนืดขณะนี้เฉลี่ยมากกว่า 65 ทั้งนี้ การรักษาสภาพน้ำยางสดเพื่อนำมาใช้ในการผลิตยางแผ่น ต้องทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเท่านั้น จากนั้นต้นยางจะเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อกรีตยางได้ประมาณ 5-7 วัน

นางปรีดีเปรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการทำยางแผ่นดิบโดยทั่วไปของเกษตรกรที่มีสวนยางขนาดเล็ก มักจะผลิตยางในตะกวดหรือใช้ตะกวด สำหรับสวนขนาดใหญ่หรือเป็นกลุ่มสหกรณ์ที่รวบรวมน้ำยางครั้งละปริมาณมากๆ การเจือจางน้ำและน้ำยางในสัดส่วนที่ถูกต้องเป็นส่วนที่ต้องให้ความสำคัญ รวมทั้งการใช้กรดตามคำแนะนำด้วย ไม่ว่าจะทำยางในตะกวดหรือตะกวดก็ตาม จะได้ยางแผ่นที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน ในส่วนยางที่ขาดง่ายไม่สปริง หมายถึงยางขาดความยืดหยุ่น อาจพบบ้างจากกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ถูกต้อง เช่น เปิดกรีตในขณะที่ยางอ่อน ใช้สารเร่งน้ำยาง หรือการไม่ใช้กรดฟอร์มิกในการจับตัว เป็นต้น แต่ปัญหานี้พบน้อยมากเมื่อเทียบกับคุณภาพยางในภาพรวม

“ดังนั้น เกษตรกรอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปกับข่าวเรื่องยางไม่สปริงจนเกิดข่าวลือว่า บริษัทยางล้อจะไม่รับซื้อยางแผ่น เพราะหากเกษตรกรมีการผลิตยางแผ่นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการหรือตามคำแนะนำ ก็จะทำให้ได้ยางที่มีความยืดหยุ่นดีถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูกาลเปิดกรีตยางใหม่ก็ตาม ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลคำแนะนำการผลิตยางแผ่นขั้นต้น หรือการผลิตยางแผ่นชนิดอื่นๆ ไปได้คุณภาพมาตรฐานได้จาก website ที่ www.raot.co.th” นางปรีดีเปรม กล่าวทิ้งท้าย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ <http://www.bangkokbiznews.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 08:12

หัวข้อข่าว: 'กยท.' โต้ข่าวลือต่างชาติไม่รับซื้อยางจากไทย

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1) : 50,000

'กยท.' โต้ข่าวลือต่างชาติไม่รับซื้อยางจากไทย



02 มิถุนายน 2560

2,946

"กยท." โต้ข่าวลือบริษัทยางล้อต่างประเทศไม่รับซื้อยางแผ่นจากไทย ยืนยันเป็นความจริง ระบุยางพาราไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลก

นายธีรวิช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องบริษัทยางล้อต่างประเทศจะไม่ซื้อยางแผ่นของไทย เพราะคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ว่า ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราอย่าตื่นตระหนกกับข่าวดังกล่าว เบื้องต้นตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าไม่เป็นความจริง เพราะบริษัทฯ ยังเปิดรับซื้อยางจากเกษตรกรตามปกติ แต่ยางของเกษตรกรบางส่วนขาดความยืดหยุ่น ซึ่งเกิดจากกรรมวิธีการผลิตไม่ถูกต้อง เช่น เปิดกรีดยางอย่างอ่อน ใช้สารเร่งน้ำยาง ใช้สารจับตัวที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือการเจือจางน้ำมากเกินไป เนื่องจากเมื่อเริ่มฤดูกาลเปิดกรีดยางใหม่ น้ำยางสดจากการเปิดกรีดยางครั้งแรก อาจจะมีสารที่ไม่ใช่ยางสูงขึ้นไปบ้างเล็กน้อยขึ้นกับสภาพต้นยางที่แตกต่างกัน และน้ำยางสดช่วงแรกของการเปิดกรีดยางมีความอ่อนตัวเร็ว แต่ค่าความหนืดเฉลี่ยมากกว่า 65 ซึ่งยังสูงกว่ามาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ 20

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้ความสำคัญกับกระบวนการการผลิตยางแผ่นชั้นดี หรือการผลิตยางชนิดอื่น ๆ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน โดยสามารถรับข้อมูลที่ถูกต้องได้จาก กยท.ทั้ง 80 สาขาทั่วประเทศ และขอให้ผู้ส่งต่อข้อมูลผ่านเครือข่ายออนไลน์ใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร

ขณะที่ราคายางปรับตัวลดลงต่อเนื่องช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดจากตลาดซื้อขายยางล่วงหน้าทั้งตลาดโดเกีย (TOCOM) และ ตลาดเซี่ยงไฮ้ (SHEF) ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน การแข็งค่าของค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ราคาน้ำมันลดลง และการคาดการณ์สัดส่วนยางของประเทศจีนที่ยังไม่ชัดเจน ขณะที่ราคายางภายในประเทศปีนี้คาดว่าจะอยู่ในกรอบ 60 – 70 บาทต่อกิโลกรัม และการส่งออกยางพาราครึ่งปีหลังยังมีทิศทางสดใส โดยจะมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มสัดส่วนการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก ซึ่งเชื่อมั่นว่าคุณภาพยางพาราไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก แม้ว่าจะมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดอย่างประเทศกัมพูชาก็ตาม

รหัส ข่าว: I-170603000154

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เสียงใต้รายวัน <http://www.siangtai.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 08:13

หัวข้อข่าว: กยท.โต้ข่าวลือต่างชาติไม่รับซื้อยาง

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

กยท.โต้ข่าวลือต่างชาติไม่รับซื้อยาง

ข่าวเศรษฐกิจ : อัมเตทเมือ สุกรี ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560



กยท.โต้ข่าวลือบริษัทยางล้อต่างประเทศไม่รับซื้อยางไม่เป็นความจริง ย้ำยางพาราไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลก

นายธีช สุขสะอาด ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องบริษัทยางล้อต่างประเทศจะไม่ซื้อยางแผ่นของไทย เพราะคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ว่า ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราอย่าตื่นตระหนกกับข่าวดังกล่าว เบื้องต้นตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าไม่เป็นความจริง เพราะบริษัทฯ ยังเปิดรับซื้อยางจากเกษตรกรตามปกติ แต่ยางของเกษตรกรบางส่วนขาดความยืดหยุ่น ซึ่งเกิดจากกรรมวิธีการผลิตไม่ถูกต้อง เช่น เปิดกรีตขดยางอ่อน ใช้น้ำยางเร่งน้ำยาง ใช้น้ำยางจับตัวที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือการเจือจางน้ำมากเกินไป เนื่องจากเมื่อเริ่มฤดูกาลเปิดกรีตใหม่ น้ำยางสดจากการเปิดกรีตครั้งแรก อาจจะมีสารที่ไม่ใช่ยางสูงขึ้นมาเล็กน้อยขึ้นกับสภาพพื้นที่แตกต่างกัน และน้ำยางสดช่วงแรกของการเปิดกรีตมีค่าความอ่อนตัวเริ่มแรก แต่ค่าความหนืดเฉลี่ยมากกว่า 65 ซึ่งยังสูงกว่ามาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ 20

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้ความสำคัญกับกระบวนการการผลิตยางแผ่นชั้นดี หรือการผลิตยางชนิดอื่น ๆ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน โดยสามารถรับข้อมูลที่ถูกต้องได้จาก กยท. ทั้ง 80 สาขาทั่วประเทศ และขอให้ผู้ส่งต่อข้อมูลผ่านเครือข่ายออนไลน์ใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร

ขณะที่ราคายางปรับตัวลดลงต่อเนื่องช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดจากตลาดซื้อขายยางล่วงหน้าทั้งตลาดโตเกียว (TOCOM) และ ตลาดเซี่ยงไฮ้ (SHEF) ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน การแข็งค่าของค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ราคาน้ำมันลดลง และการคาดการณ์สต็อกยางของประเทศจีนที่ยังไม่ชัดเจน ขณะที่ราคายางภายในประเทศปีนี้คาดว่าจะอยู่ในกรอบ 60 – 70 บาทต่อกิโลกรัม และการส่งออกยางพาราครึ่งปีหลังยังมีทิศทางสดใส โดยจะมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มสัดส่วนการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก ซึ่งเชื่อมั่นว่าคุณภาพยางพาราไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก แม้ว่าจะมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดอย่างประเทศกัมพูชาก็ตาม

นางปรีดีเปรม ทศนกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ฤดูกาลผลิตใบยางแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยเกิดขึ้นไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศของพื้นที่นั้น ซึ่งเกษตรกรจะหยุดกรีดยางประมาณ 2-4 เดือน และเมื่อเริ่มเปิดกรีดยางสดจากการเปิดกรีดยางครั้งแรกอาจมีสารที่ไม่ใช่ยางสูงขึ้นบ้าง ขึ้นอยู่กับสภาพต้นยางที่แตกต่างกันและอาจส่งผลให้น้ำยางเสียสภาพเร็วกว่าปกติ ประกอบกับเกษตรกรบางรายผลิตยางแผ่นดิบไม่ตรงตามหลักวิชาการ ทำให้คุณสมบัติทางกายภาพลดลง อย่างไรก็ตาม จากการเก็บข้อมูลการทำยางแผ่นของกลุ่มเกษตรกรภาคใต้ 24 กลุ่ม เป็นเวลา 1 ปี พบว่า น้ำยางสดช่วงแรกของการเปิดกรีดยางมีค่าความอ่อนตัวเริ่มแรกหรือค่า PO อยู่ในช่วง 35-40 ค่า ความหนืดมุนีเฉลี่ยมากกว่า 65 ทั้งนี้ การรักษาสภาพน้ำยางสดเพื่อนำมาใช้ในการผลิตยางแผ่นต้องทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเท่านั้น จากนั้นต้นยางจะเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อกรีดยางได้ประมาณ 5-7 วัน

นางปรีดีเปรม กล่าวว่า การทำยางแผ่นดิบทั่วไปของเกษตรกรที่มีสวนยางขนาดเล็กมักจะผลิตยางในตะกงถาดหรือใช้ตะกงดับ สำหรับสวนขนาดใหญ่หรือเป็นกลุ่มสหกรณ์ที่รวบรวมน้ำยางครั้งละปริมาณมากๆ การเจือจางน้ำและน้ำยางในสัดส่วนที่ถูกต้องเป็นส่วนที่ต้องให้ความสำคัญ รวมทั้งการใช้กรดตามคำแนะนำด้วย ไม่ว่าจะทำยางในตะกงถาดหรือตะกงดับก็ตามจะได้ยางแผ่นที่มีคุณสมบัตินี้เหมือนกัน ส่วนยางที่ขาดง่ายไม่สปริง หมายถึงยางขาดความยืดหยุ่น อาจพบบ้างจากกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ถูกต้อง เช่น เปิดกรีดยางที่ยางอ่อน ใช้สารเร่งน้ำยาง หรือการไม่ใช้กรดฟอสฟอริกในการจับตัว เป็นต้น แต่ปัญหานี้พบน้อยมากเมื่อเทียบกับคุณภาพยางในภาพรวม.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า <http://www.naewna.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 08:11

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 30,000

หัวข้อข่าว: กยท.เผยตลาดกลางระดับภูมิภาคRRMคึกคัก! ตัวแทนร่วมเสนอขายสินค้ากว่า160ตัน

กยท.เผยตลาดกลางระดับภูมิภาคRRMคึกคัก! ตัวแทนร่วมเสนอขายสินค้ากว่า160ตัน

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 18.25 น.

tags : ยางพารา, ผู้ว่าการการยาง, กยท., ออนไลน์

👍 ถูกใจ 10

แชร์

🐦 ทวิต



1 มิ.ย.60 นายธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท.ได้เริ่มเปิดซื้อขายยางบนตลาด Regional Rubber Market (RRM) หลังจากทำการพัฒนาระบบการซื้อขายออนไลน์จนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่าเริ่มมีผู้สนใจเข้ามาใช้บริการตลาดออนไลน์แห่งใหม่นี้แล้ว โดยเฉพาะสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพื้นที่ภาคใต้ อาทิ ตรัง พัทลุง และยะลา ซึ่งหันมาผลิตยางรมควันอัดก้อนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP นำมาเสนอขายผ่านตลาด RRM สูงถึง 160 ตัน

ทั้งนี้ทาง กยท. คาดการณ์ว่า ตลาด RRM จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการยางและสถาบันเกษตรกรได้ อีกทั้งเป็นการซื้อขายยางในระบบราคาที่ยืดหยุ่น (Fair Price) โดยผู้ซื้อจะได้สินค้าที่มีมาตรฐานตรงกับความต้องการ ตลอดจนเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของสถาบันเกษตรกรให้เกิดการรวมตัวกันแปรรูปยางที่มีคุณภาพผ่านรับมาตรฐาน GMP และวันนี้ กยท. ได้เดินทางนำร่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ขายสามารถขายยางให้กับผู้ซื้อยางในตลาดต่างประเทศได้โดยตรงผ่านตลาด RRM แห่งนี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 08:09

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท.ปิดข่าวบริษัทยางล้อตปท.ไม่รับซื้อขายแผ่นไทย แจงเหตุราคาร่วงตามค่าเงิน-น้ำมัน



กยท.ปิดข่าวบริษัทยางล้อตปท.ไม่รับซื้อขายแผ่นไทย แจง
เหตุราคาร่วงตามค่าเงิน-น้ำมัน

นายธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ตลาดซื้อขายยางล่วงหน้าทั้งตลาดโคเกียว (TOCOM) และ ตลาดเซียงไฮ้ (SHEF) ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมันที่ลดลง และการคาดการณ์เรื่องสต็อกยางของประเทศจีน ส่งผลให้ราคาขายปลีกตัวลดลงต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่สำหรับชาวล้อเรื่อง บริษัทยางล้อต่างประเทศจะไม่ซื้อขายแผ่นของไทย เพราะคุณภาพไม่ได้มาตรฐานนั้น ตามที่ได้ตรวจสอบข้อมูลและสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่าไม่เป็นความจริงทั้งหมด เพราะทางบริษัทฯ ยังเปิดรับซื้อขายจากเกษตรกรตามปกติ แต่แรงกดดันให้เร่งแก้ไขปัญหายางขาดความยืดหยุ่น ซึ่งอาจพบบ้างจากกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ถูกต้อง เช่น เปิดกรีดในขณะที่ยางอ่อน ใช้สารเร่งน้ำยาง ใช้สารจับตัวที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือ การเจือจางน้ำมากเกินไป เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ปัญหาที่พบน้อยมากเมื่อเทียบกับคุณภาพยางในภาพรวม เพราะเมื่อเริ่มฤดูกาลเปิดกรีดใหม่ นำยางสดจากการเปิดกรีดในครั้งแรก อาจจะมีสารที่ไม่ใช่ยางสูงขึ้นไปบ้างเล็กน้อยขึ้นกับสภาพต้นยางที่แตกต่างกัน และนำยางสดในช่วงแรกของการเปิด กรีดมีค่าความอ่อนตัวเริ่มแรก แต่ค่าความหนืด (MOONEY) เฉลี่ยมากกว่า 65 ซึ่งก็ยิ่งสูงกว่ามาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ 20 ถ้าหากเกษตรกรมีการผลิตยางแผ่นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือตามคำแนะนำของฝ่ายวิชาการของ กยท.ก็จะทำให้ได้ยางที่มีความยืดหยุ่นดี ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูกาลเปิดกรีดยางใหม่ก็ตาม

"ขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ให้ความสำคัญกับกระบวนการการผลิตยางแผ่นชั้นดี หรือการผลิตยางชนิดอื่นๆ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน โดยสามารถรับข้อมูลที่ถูกต้องได้จาก กยท. ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน และขอให้ผู้ส่งต่อข้อมูลผ่านเครือข่ายออนไลน์ ใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร โดยไม่ตื่นตระหนกไปกับข่าวการไม่รับซื้อขายดังกล่าว" นายธีรช กล่าว

ด้านนางปรวีร์เปรม ทัศนกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. เปิดเผยว่า ฤดูกาลผลัดใบของของแต่ละพื้นที่ในประเทศจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศของพื้นที่นั้น ซึ่งเกษตรกรจะหยุดกรีดประมาณ 2-4 เดือน และเมื่อเริ่มเปิดกรีด นำยางสดจากการเปิดกรีดในครั้งแรกอาจมีสารที่ไม่ใช่ยางสูงขึ้นไปบ้าง ขึ้นอยู่กับสภาพต้นยางที่แตกต่างกันและอาจส่งผลให้น้ำยางเสียสภาพเร็วกว่าปกติได้ ประกอบกับเกษตรกรบางรายผลิตยางแผ่นดิบไม่ตรงตามหลักวิชาการ ทำให้คุณสมบัติทางกายภาพลดลงได้

อย่างไรก็ดี จากการเก็บข้อมูลการทำยางแผ่นของกลุ่มเกษตรกรในภาคใต้ จำนวน 24 กลุ่ม เป็นเวลา 1 ปี พบว่า น้ำยางสดในช่วงแรกของการเปิดกรีดยางจะค่าความอ่อนตัวเริ่มแรกหรือค่า PO อยู่ในช่วง 35-40 ค่าความหนืดมูนนี้เฉลี่ยมากกว่า 65 ทั้งนี้ การรักษาสภาพน้ำยางสดเพื่อนำมาใช้ในการผลิตยางแผ่น ต้องทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเท่านั้น จากนั้นต้นยางจะเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อกรีดยางได้ประมาณ 5-7 วัน

นางปรีดีเปรม กล่าวว่า ในการทำยางแผ่นดิบโดยทั่วไปของเกษตรกรที่มีสวนยางขนาดเล็ก มักจะผลิตยางในตะกงภาคหรือใช้ตะกงดับ สำหรับสวนขนาดใหญ่หรือเป็นกลุ่มสหกรณ์ที่รวบรวมน้ำยางครั้งละปริมาณมากๆ การเจือจางน้ำและน้ำยางในสัดส่วนที่ถูกต้องเป็นส่วนที่ต้องให้ความสำคัญ รวมทั้งการใช้กรดตามคำแนะนำด้วย ไม่ว่าจะทำยางในตะกงภาคหรือตะกงดับก็ตามจะได้ยางแผ่นที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน ในส่วนยางที่ขาดง่ายไม่สปริงหมายถึงยางขาดความยืดหยุ่น อาจพบบ้างจากกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ถูกต้อง เช่น เปิดกรีดยางในขณะที่ยางอ่อน ใช้สารเร่งน้ำยาง หรือการไม่ใช้กรดฟอร์มิคในการจับตัว เป็นต้น แต่ปัญหานี้พบน้อยมากเมื่อเทียบกับคุณภาพยางในภาพรวม

"ดังนั้นเกษตรกรอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปกับข่าวเรื่องยางไม่สปริงจนเกิดข่าวลือว่าบริษัทยางล้อจะไม่รับซื้อยางแผ่น เพราะหากเกษตรกรมีการผลิตยางแผ่นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการหรือตามคำแนะนำ ก็จะทำให้ได้ยางที่มีความยืดหยุ่นดี ถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูกาลเปิดกรีดยางใหม่ก็ตาม" นางปรีดีเปรม กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เทคโนโลยีชาวบ้าน <http://www.technologychaoban.com>

Rating: ★★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 08:09

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. เผย วันนี้ตลาดกลางระดับภูมิภาค RRM เริ่มคึกคัก ตัวแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เข้าร่วมเสนอขาย...



เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2560

ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท. ได้เริ่มเปิดซื้อขายยางบนตลาด Regional Rubber Market (RRM) หลังจากทำการพัฒนาระบบการซื้อขายออนไลน์จนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่า เริ่มมีผู้สนใจเข้ามาใช้บริการตลาดออนไลน์แห่งใหม่นี้แล้ว โดยเฉพาะสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพื้นที่ภาคใต้ อาทิ ตรัง พัทลุง และยะลา ซึ่งหันมาผลิตยางรมควันอัดก้อนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP นำมาเสนอขายผ่านตลาด RRM สูงถึง 160 ตัน และทาง กยท. คาดการณ์ว่า ตลาด RRM จะช่วยเพิ่มโอกาสในการหาตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการยางและสถาบันเกษตรกรได้ อีกทั้งเป็นการซื้อขายยางในระบบราคาที่ยุติธรรม (Fair Price) โดยผู้ซื้อจะได้สินค้าที่มีมาตรฐานตรงกับความต้องการ ตลอดจนเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของสถาบันเกษตรกรให้เกิดการรวมตัวกันแปรรูปยางที่มีคุณภาพผ่านรับมาตรฐาน GMP และวันนี้ กยท. ได้เดินหน้านำร่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่ผู้ขายสามารถขายยางให้กับผู้ซื้อยางในตลาดต่างประเทศได้โดยตรงผ่านตลาด RRM แห่งนี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กันหูน

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 550

Section: First Section/พื้นที่: mai

วันที่: จันทร์ 5 มิถุนายน 2560

ปีที่: 14 ฉบับที่: 3270

Col.Inch: 36.20 Ad Value: 19,910

คอลัมน์: โฟกัสหุ้น mai: MGT "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 2.86 บาท

หน้า: 31 (ล่างซ้าย), 30

PRValue (x3): 59,730

ศิลปิน: ชาว-ดำ





MGT "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 2.86 บาท

- คาดกำไรปี 60-61 เติบโตเนื่องจากผลิตภัณฑ์ใหม่และขยายสาขา
- ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ
- ปี 60 เตรียมเปิดสาขาในต่างจังหวัด 2 สาขาเพื่อรุกตลาดผู้ผลิตยางพารา
- คาดกำไรปี 60 และ 61 เติบโต 46% YoY และ 24% YoY ตามลำดับ
- แนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเหมาะสม 2.86 บาท

→ กดปุ่มหน้า 30





(ต่อจากหน้า 31)

ประเด็นสำคัญในการลงทุน :

- ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ : บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษซึ่งใช้เป็นส่วนเพิ่มเติม (Additive) เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีและสร้างคุณสมบัติพิเศษต่างๆ โดยแบ่งสินค้าได้ 5 ชนิดดังนี้ 1. พอลิเมอร์โรเซซินมีสัดส่วนรายได้ 35% ของรายได้รวม 2. ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสีมีสัดส่วนรายได้ 34% ของรายได้รวม 3. ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำยาเคลือบมีสัดส่วนรายได้ 16%

ของรายได้รวม 4. ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นมีสัดส่วนรายได้ 10% ของรายได้รวม และ 5. ผลิตภัณฑ์อื่น 5% ของรายได้รวม (สัดส่วนรายได้ 1Q/60) โดยลูกค้าหลักมาจากอุตสาหกรรมพลาสติก ยางพารา อุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

● ปี 60 เตรียมเปิดสาขาในต่างจังหวัด 2 สาขาเพื่อรุกตลาดผู้ผลิตยางพารา : บริษัทได้เพิ่มพนักงานขายจาก 7 คนเป็น 14 คนเพื่อรองรับการเติบโตของยอดขาย และรองรับการเปิดสาขาเพิ่ม 2 แห่งในครึ่งปีหลังที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครพนมเพื่อรุกตลาดเคมีภัณฑ์สำหรับผู้ผลิตยางพาราในภาคใต้และภาคอีสาน อีกทั้งกำลังเจรจากับพันธมิตรจากฝรั่งเศสเพื่อขยายผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับปูนซีเมนต์ในการก่อสร้างตึกสูง นอกจากนี้ปี 61 เตรียมเปิดสาขาในพม่าและกัมพูชา

● **คาดกำไรปี 60 และ 61 เติบโต 46% YoY และ 24% YoY ตามลำดับ** : บริษัทรายงานกำไร 1Q/60 ที่ 11.77 ล้านบาทเติบโต 59% QoQ และ 20% YoY และคิดเป็น 25% ของประมาณการ ซึ่งฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรปี 60 ที่ 48 ล้านบาทเติบโต 46% YoY โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้ปี 60 ที่คาดว่าจะเติบโต 15% YoY ตามขยายตัวของอุตสาหกรรมยางพารา และการเปิดสาขาใหม่ 2 สาขาในภาคใต้และภาคอีสาน โดยอุตสาหกรรมยางพาราได้รับผลบวกจากราคายางพาราเฉลี่ย YTD ปี 60 อยู่ที่ 291 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าราคายางพาราเฉลี่ยปี 59 ถึง 67% ขณะที่บริษัทสามารถรักษากำไรขั้นต้นได้ 27% เพราะบริษัทมีบริการเก็บรักษา ตรวจสอบคุณภาพสินค้า รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาในการใช้เคมีภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าซึ่งเป็นจุดแข็งที่บริษัทมีเหนือคู่แข่ง อย่างไรก็ตามเรคาดว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะปรับตัวขึ้น 5% YoY จากค่าใช้จ่ายในการเปิดสาขาและค่าจดทะเบียนเข้าตลาด mai ขณะที่คาดว่าปี 61 กำไรจะเติบโตต่อเนื่อง 24% YoY มงสุ 59 ล้านบาทตามแผนการขยายสาขาไปยังประเทศพม่าและกัมพูชา

● **แนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเหมาะสม 2.86 บาท** : ฝ่ายวิจัยประเมินมูลค่าพื้นฐานด้วยวิธี PEG Ratio โดยประเมินกำไรต่อหุ้นปี 60 อยู่ที่ราว 0.119 บาท และคำนวณอัตราการเติบโตของกำไรในปี 60-61 ที่ 24% YoY ได้ราคาเหมาะสมที่ 2.86 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาปิดล่าสุดจึงแนะนำ "ซื้อ" **ปัจจัยเสี่ยง**

1. อุตสาหกรรมรถยนต์ชะลอตัวกว่าที่ประเมินไว้
2. การขยายสาขาล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
รอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 5 มิถุนายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14330

หน้า: 7(บนขวา)

Col.Inch: 59.14 Ad Value: 65,054

PRValue (x3): 195,162

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: "รับเบอร์ซิตี" นิคมอุตสาหกรรมแห่งการลงทุน ศูนย์กลางการผลิตยางครบวงจรของไทย

"รับเบอร์ซิตี" นิคมอุตสาหกรรมแห่งการลงทุน ศูนย์กลางการผลิตยางครบวงจรของไทย

นิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือ Rubber City จังหวัดสงขลา พื้นที่ศักยภาพแห่งใหม่ของนักลงทุน เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ (Cluster) ยางพาราของไทย และภูมิภาคอาเซียน ภายใต้การขับเคลื่อนของรัฐบาล ที่มีเป้าหมายในการสร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น นำไปสู่การสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้กับภาคเกษตรกร สวนยางพาราโดย **การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ.** ในฐานะเป็นหน่วยงานกำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมแล้วในการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุนทั้งในด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ทันสมัย และครบถ้วน ด้วยการบริการที่ครบวงจรและทีมงานผู้เชี่ยวชาญการให้บริการด้านลงทุน

Rubber City ถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไทยที่น่าสนใจ ด้วยทำเลที่ตั้งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และยังเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิตยางพารา และเชื่อมโยงการค้ากับเครือข่ายอุตสาหกรรมยางพารา ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนทั้งการให้เช่า และขายที่ดินจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีมูลค่าสำหรับนักลงทุน

PROMOTION PACKAGE	
ด้านการขาย	ด้านการเช่า
SILVER PROMOTION PACKAGE	RUBY PROMOTION PACKAGE
รับส่วนลด 5%	ฟรี..ค่าเช่า 1 ปี
ฟรี..ค่าธรรมเนียม และค่าจัดการในกรณีโอนสิทธิ์ที่ดิน	รับส่วนลด 25% ค่าธรรมเนียมและค่าจัดการ ในการจดทะเบียนเช่า
ยกเว้นค่าบำรุงรักษา สิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปี นับตั้งแต่เริ่ม ก่อ. เน้นรับทราบกรณีรับโอนกิจการ*	ยกเว้นค่าบำรุงรักษา สิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปี นับตั้งแต่เริ่ม ก่อ. เน้นรับทราบกรณีรับโอนกิจการ*

ความคืบหน้าโครงการ

- งานก่อสร้างคืบหน้า กว่า 50 %
- ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เข้าจองพื้นที่ และทำสัญญาแล้ว
- ผู้ประกอบการ SMEs ยางไทย เริ่มเข้าประกอบกิจการภายในโรงงานมาตรฐาน สำเร็จรูป



- ข้อมูลที่สำคัญ**
- โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา
- พื้นที่โครงการ ๑,๒๐๘ ไร่
 - ขนาดแปลงที่ดิน ๖-๑๐ ไร่
 - แหล่งน้ำอุปโภค ขนาด ๖ ล้าน ลบ.ม. สามารถจ่ายน้ำได้ ๙-๑๐ ลบ.ม./ไร่/วัน
 - บริการน้ำประปาตามได้มาตรฐานจ่ายน้ำได้สูงสุด ๑๕,๐๐๐ ลบ.ม./วัน
 - บำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับน้ำได้ถึง ๑๑,๐๐๐ ลบ.ม./วัน
 - สามารถให้บริการไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ KVA/ไร่ ด้วยสถานีไฟฟ้าภายในพื้นที่
 - สิ่งอำนวยความสะดวกครบทุกด้าน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV ครอบคลุม

เปิดโอกาสสู่การลงทุน

พร้อมรับสิทธิประโยชน์การลงทุนได้ถึง 30 ปี.ย.ปีเท่านั้น!!

**หมายเหตุ การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ กนอ.กำหนด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด โครงการฯ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โทร. 02 253 0561 ต่อ 2124





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

HomeCableTV <http://homecable.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 07:38

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมรณรงค์การใช้กรดฟอรั่มิกในสวนยางพารา เพื่อความ...



หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมรณรงค์การใช้กรดฟอรั่มิกในสวนยางพารา เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน

นายปราโมทย์ ธัญญพิชช. ปลัด จ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดประชุม รณรงค์การใช้กรดฟอรั่มิกในสวนยางพารา เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยยุทธศาสตร์จังหวัด 2.4 ล้านบาท โดยจัดฝึกอบรมไปแล้ว 20 สหกรณ์ฯละ 60 คน มีตัวแทนเกษตรกรอำเภอ เจ้าหน้าที่การยาง ผู้ประกอบการแปรรูปยางพารา นำเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ จ.อุดรธานี เข้าร่วมประชุม 500 คน

นายเสนีย์ จิตตเกษม คณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย อดีต ผวจ.อุดรธานี และหลายจังหวัด กล่าวว่า อีสานปลูกยางพาราเป็นพืชตัวเลือก เพราะสามารถปลูกพืชได้หลายชนิด เราจะจัดการอย่างไรกับยางพาราอีสานจากยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี และนโยบายที่จะส่งเสริมยางพารา ชาวสวนยางพารา ต้องผลิตรายก่อนด้วย ยางแผ่น และน้ำยางคุณภาพ จากข่าวสารที่ออกมา ระบุว่า ต่างประเทศจะไม่ซื้อยางพาราจากภาคอีสาน เพราะใช้กรดซัลฟิวริก เพื่อให้ให้น้ำยางแข็งตัว เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ระบุเหตุผล กรดซัลฟิวริกเป็นกรดสังเคราะห์ ไม่สลายยังคงค้างในยางก้อนถ้วย เป็นสาเหตุคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางต่ำลง และทำให้เครื่องจักรชำรุดเสียหาย จึงต้องมารณรงค์ให้ชาวสวนยาง หันมาใช้กรดอินทรีย์ที่สลายง่าย คือกรดนม หรือกรดฟอรั่มิก "

นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ยางพาราอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมยาง (เดิม) ปี 42 และ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ปี 58 ที่ให้ชาวสวนยางมีส่วนจัดการรายได้จากการส่งออกยาง แบ่งสัดส่วนเป็น บริหาร-ส่งเสริม-กองทุน-วิจัย-อื่นๆ ตอนนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง เงินกองทุนสะสม 2 ปี กว่า 7,000 ล้านบาท ไม่นานชาวสวนยางจะนำมาใช้ประโยชน์ ขณะนี้ยางเริ่มกรี๊ด ราคาน่าจะดี แต่ยางก้อนถ้วย กลับได้ กก.ละ 24 บาท ได้ขอให้ รมต.เกษตร ให้อำนาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาง ตั้งเจ้าหน้าที่ลงมาจัดการ ในส่วนของการยางชัดเจนแล้วว่า จะส่งเสริมการใช้กรดฟอรั่มิก เพื่อให้ได้ยางคุณภาพดี รวมทั้งโรงงานยางแห่งของการยาง จะรับซื้อยางที่ใช้กรดฟอรั่มิกด้วย และ รณรงค์ต่อยอดจากอุดรธานี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

หนังสือพิมพ์ไทยเสรี <http://www.thaisaeree.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 08:13

หัวข้อข่าว: ทิศทางยางพาราไทย

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

ทิศทางยางพาราไทย



ว่าที่นายกองเอกปราโมทย์ วัฒนภูมิพิช ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "รณรงค์การใช้กรดฟอร์มิกในสวนยางพารา" เพื่อรับฟังคำชี้แจงโครงการ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายเสนีย์ จิตตเกษม คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย อภิปรายในหัวข้อ "นโยบายการพัฒนายางพาราทั้งระบบของไทย" ดร.ธีระชัย แสนแก้ว ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย อภิปรายถึง "การบริหารจัดการยางภายใต้ พรบ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 นายเจลิยว ติสง่า ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี อภิปรายถึง "ข้อมูลพื้นฐานการปลูก การขึ้นทะเบียน และการแปรรูปยางพารา" นายสิทธิพร เทพจันทร์ภรณ์ฉาย ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดอุดรธานี อภิปรายถึง "การใช้กรดฟอร์มิกในสวนยางพารา" เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมบ้านเชียง อุดรธานี



รหัส ข่าว: I-170603000158

หน้า: 1/1



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 11:02

หัวข้อข่าว: เกษตรกรชาวสวนยาง จ.อุดรธานี เริ่มต้นตัว รั้วรู้ และตระหนักถึงอันตรายจากน้ำกรดซัลฟูริก หาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "รณรงค์การใช้กรดฟอสฟอริกในสวนยางพารา" ศึกษาคึก

Rating: ★★☆☆☆

Site Value: 10,000

PRValue (x1) : 10,000



เกษตรกรชาวสวนยาง จ.อุดรธานี เริ่มต้นตัว รั้วรู้ และตระหนักถึงอันตรายจากน้ำกรดซัลฟูริก หาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "รณรงค์การใช้กรดฟอสฟอริกในสวนยางพารา" ศึกษาคึก

2 มิ.ย. 2560 | (260 ผู้เข้าชม) |



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "รณรงค์การใช้กรดฟอสฟอริกในสวนยางพารา" ที่ห้องประชุมโรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายปราโมทย์ ธิญญพิช ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายการพัฒนาอย่างพาราทั้งระบบ การบริหารจัดการยางพาราภายใต้ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ผลกระทบจากการใช้น้ำกรดสำหรับเร่งการแข็งตัวของน้ำยางพารา และการรณรงค์ สาธิตการใช้กรดฟอสฟอริกในสวนยางพาราให้กับตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางพารา หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย บริษัทแปรรูปยางพารา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จำนวน 400 คน

นายปราโมทย์ ธิญญพิช ปลัดจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิตยางพาราในหลายๆ ด้าน เช่น ราคาขายพาราคต่ำ การขนย้ายยากก่อนถวัลย์มีน้ำยางหยดลงบนพื้นถนน ทำให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงที่ฝนตกถนนลื่น มลพิษทางอากาศมีกลิ่นเหม็นในพื้นที่ชุมชนใกล้โรงงานแปรรูปยางพารา น้ำกรดที่ใช้ทำให้น้ำยางพาราแข็งตัวบางชนิดเป็นอันตรายต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังแนวทางการแก้ปัญหา ที่มีส่วนในการพัฒนาอาชีพการทำสวนยางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ คือตั้งแต่การปลูก การขนส่ง การแปรรูป และระบบตลาดยางพารา

ด้านนางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ "รณรงค์การใช้กรดฟอสฟอริกในสวนยางพารา" เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูปยางพารา ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน คือ การจัดฝึกอบรมและสาธิตการใช้กรดฟอสฟอริกในสวนยางพารา โดยการจัดชุด Mobile Unit ออกฝึกอบรมและสาธิตให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 17 อำเภอ รวมเกษตรกร 1,200 คน ระหว่างวันที่ 7 - 31 พฤษภาคม 2560 และกิจกรรมส่วนที่ 2 คือกิจกรรมในวันนี้ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างพารา ประกอบด้วย นายเสถียร จิตตเกษม คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย, ดร.ธีระชัย แสนแก้ว ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย, นายเฉลียว ลีสง่า ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี และนายสิทธิพร เทพจันทร์กรมณีฉาย ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดอุดรธานี

สำหรับการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ในวันที่ ประกอบด้วยเรื่อง "นโยบายการพัฒนาอย่างพาราทั้งระบบของไทย" "การบริหารจัดการยางภายใต้ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558" "ข้อมูลพื้นฐานการปลูก การขึ้นทะเบียนและการแปรรูปยางพารา" และ "การใช้กรดฟอสฟอริกในสวนยางพารา" นอกจากนี้ในช่วงบ่ายยังจัดกลุ่มเพื่อทำการสาธิตการผสมและใช้กรดฟอสฟอริกที่เหมาะสม และการสอบถาม แลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาอุปสรรคต่างๆ



ข้อมูลข่าวและที่มา

รหัส ข่าว: I-170603000160

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 14:27

หัวข้อข่าว: จ.อุดรธานี รมรทใช้กรดฟอสฟอริกในสวนยางพารา

Rating: ★★☆☆☆

Site Value: 10,000

PRValue (x1) : 10,000



1. 2 มิ.ย.60 อุดรธานีรณรงค์ใช้กรดฟอสฟอริกในสวนยางพารา.mp4

จ.อุดรธานี รมรทใช้กรดฟอสฟอริกในสวนยางพารา

2 มิ.ย. 2560 | (34 ผู้เข้าชม) |



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี บูรณาการภาคีเครือข่ายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ใช้กรดฟอสฟอริกในสวนยางพารา

วันที่ (2 มิ.ย.60) เวลา 10.30 น. ที่โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ว่าที่ร้อยเอก ปราโมทย์ ธัญพืช ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงค์การใช้กรดฟอสฟอริกในสวนยางพารา ซึ่งเป็นการเชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

นางวรารัตน์ อิ่มแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีได้รับอนุมัติงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้ดำเนินกิจกรรม หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นวัตกรรมและการแปรรูปยาง วงเงิน 2,405,632 ภายใต้โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูปยางพารา

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม คือจัดฝึกอบรมและสาธิตการใช้กรดฟอสฟอริกในสวนยางพารา โดยการจัดชุด mobile Unit ออกฝึกอบรมและสาธิตให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวสวน ยางในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 17 อำเภอ 20 ครั้งครั้งละ 60 คน รวมเกษตรกร 1,200 คน ระหว่างวันที่ 4 -31 พฤษภาคม 2560

และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงค์การใช้กรดฟอสฟอริกในสวนยางพารา ซึ่งเป็นการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจนโยบายการพัฒนายางพาราทั้งระบบ การบริหารจัดการยางพาราภายใต้พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ผลกระทบจากการใช้น้ำกรดสำหรับเร่งการแข็งตัวของน้ำยางพารา และการรณรงค์ และสาธิตการใช้กรดฟอสฟอริกในสวนยางพารา ซึ่งเป็นการจัดอบรมให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 400 คน ประกอบด้วย ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 320 คน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 30 คน เกษตรอำเภอจาก 20 อำเภอ เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย 15 คน บริษัทแปรรูปยางพารา 6 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 9 คน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการขับเคลื่อนและพัฒนาการยางพาราเป็นวิทยากร ประกอบด้วยนายเสนีย์ จิตตเกษม คณะกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทย, นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย, นายเจสสิยา ลีสง่า ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี, นายอาวุธ โฉมสกุล ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี และนายสิทธิพร เทพจันทร์หมั่นเดี่ยว ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

ว่าที่ร้อยเอกปราโมทย์ ธัญพืช ปลัดจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นกับการผลิตยางพาราหลาย ๆ ด้าน เช่น ราคายางพาราที่ตกต่ำ การขมขื่นของยางพาราที่มีน้ำยางหยดลงที่ถนนทำให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงที่ฝนตกถนนลื่นมลพิษทางอากาศมีกลิ่นเหม็นในพื้นที่ชุมชนใกล้โรงงานแปรรูปยางพารา นำกรดที่ใช้ทำให้น้ำยางพาราแข็งตัวบางชนิดเป็นอันตรายต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม วันนีจึงเป็นโอกาสดีที่ภาคส่วนจะได้ระดมความคิดเห็นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพการทำสวนยางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ คือตั้งแต่การปลูก การขนส่ง การแปรรูป และระบบตลาดยางพารา

